







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bảo thâu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh... ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

GIÚP NẠN DÂN BÌNH PHƯỚC

Số đặc của Hội Trung Ương Cứu tế ở Huế đã thâu được: (Tiếp theo) Sổ trước: 11.265.942

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like Nguyễn quốc Liên, Phan Văn Phòng, Nguyễn Đăng, etc.

Maison HOP-THINH

Soierie & Mercerie 31 Rue des Cantonades Phố Hàng Ngang HANOI

VIỆC TRONG NƯỚC

Giờ giấy môn bài làm gì? THANH HÓA. — Làng Du Xuyê, (lĩnh gia) mỗi năm nộp có nghìn đồng bạc môn bài (patente) nước mắt.

Đã chẳng được tăng lại còn bị giảm? NGHỆ AN. — Công việc chạy thư từ giấy má, tưởng là một việc quan trọng mà thực ra không phải là thế.

Một bức thư (Đặng nguyên văn) Thưa ông, Tôi có tiếp đồng chí Thuở của ông gửi rồi Thuở « CHI LINH » của ông tôi đã gửi anh rồi, rất thân tình.

VI tình thế riêng, đối với việc dẫn thầy nhập điền HẢ TỈNH. — Chúng tôi là nông dân làng Đổng môn, phố Lạc Hà, xin báo về một việc như dưới đây:

LIAM-TRƯỜNG-XUÂN Commisariat à Logi (ANNAM) Thuở này có báo khắp ở Đông-Pháp, nơi các chủ báo đều Khuyab-Diép.

DỊP TỐT CÓ MỘT

Khán ngày để nhốt cho ai, bản thân của Đại MỸ GIẤY TRONG 25 NGÀY. Để nó lại thì thành hình của người khác, quả có nó quả tang đó có tình thần của Mỹ.

海玉堂 散毒丸 九保萬九應百 散毒丸 九保萬九應百 散毒丸 九保萬九應百

THANH-HÒA: MM. Thanh-Trương, 53, Di-lung, 71, Chấn-hưng-Trương, 13, Phố-lâm; M. Tường-Hưng, Đò-lâm; M. Sinh-kỳ Sơn, Phố-thị; M. Phó-long, Hàng-công.

PHÒNG - TÍCH

Đàn ông đôn đả yêu thường hay bị, khi cảm no, rượu say với ham tình dục hoặc khi ăn no đi ngủ hay đi tắm ngay nên thụ bệnh gọi là bệnh « PHÒNG - TÍCH ».

Đùng sữa "LE GOSSE" rất bô cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thâu cho Nhà-nước năm 1932-1933

MỘT VE DẦU CHỮ THO có thể phòng và trị đủ các bệnh. Trong lúc kinh-tê khủng-hoàng Bà con nên để ý.

Nên đọc kỹ: Ai muốn BEO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH? Tôi với một-nhân tài đang Tồn-Từ và Ngồi thầy YHOC nghiên cứu.

CÁI NÚT CHAI (TRINH-THAM TIÊU THUYẾT) Tác giả: MAURICE LEBLANC Dịch giả: X. V.

đem cái nghĩ lực cùng những thủ đoạn trong tay chúng ra mà làm cho công việc thành tựu được, chúng chỉ hành động theo thuyết mao rết.

Đời tư của ông Đổng-bách Cách hôm linh cảnh sát đến khám xét một ngày, ông Đổng-bách đi ăn cơm ngoài cửa về đến nhà, thì mẹ gác cổng Thê-mân đến tin cho ông biết rằng mẹ đã tìm ra được một người đàn bà có hình tin cậy và đang làm bếp.

mẹ kia được vào làm bếp ở nhà ông Đổng-bách. Đêm rưng áo quần đến rồi, thì mẹ bắt đầu quét dọn, nấu ăn, làm việc cả ngày không hở tay.

Có ngày hôm gì cho chị đàn! Không ngày hôm gì Bao nhiêu giấy chứng chỉ của tôi đưa là giấy cả.

trên ghế xếp. — Rời làm gì nữa? — Rời? — Rời cho tôi ăn với.

